


**รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตรด้วยวิธีการวิจัย (ระดับ ๑ ความรู้พื้นฐาน)**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท			
๑	นายอานัติ ภัทรารุสสมบุรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี			
๒	นายสุทัศน์ สุขศิลป์เลิศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
๓	นางสาวสุชาดา ศรีวัฒนา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง			
๔	นางสาวคณางค์ สมผล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี
๕	นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
๖	นายพีรตน์ ฉัตรอุดมทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
๗	นายศฤงคาร รักรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๘	นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙	ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐	นายอภิสิทธิ์ ไชยชาติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑	นางสาววารุณี เครือทองศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
๑๒	นางสาวสิริรัตน์ แมงทับ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
๑๓	นางสาวเสาวลักษณ์ ศักดิ์สกุลคุณากร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
๑๔	นางสาววรรณวิไลย์ สิทธิบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
๑๕	นางสาววิลาสินี ชั่งเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
๑๖	นางสาวณัฐริยา วุฒิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
๑๗	นางสาวบุญถม บุญพลวัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
๑๘	นางสาวภัทธีรา วิทยาสิงห์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๑๙	นายบริบูรณ์ หุนตระกูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ


 (นางอุบล มากอง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ...

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง (ต่อ)			
๒๐	นางสาวเมธพร ขจรศรีวีรวงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
๒๑	นายนพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
๒๒	นางสาวชมพูนุท กิจแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
๒๓	นางสาวจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
๒๔	นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
๒๕	นายฉัตรมงคล อ่อนสัมพันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
๒๖	นางสาวนภาพรรณ กิมศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
๒๗	นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘	นางสาวสร้อยรัตน์ จำเดิม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๙	นางสาววิมลวรรณ แสงเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๐	นางสาวกษมา พูลปาน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น			
๓๑	นางสาวศุภลักษณ์ ขิดวรกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดเลย
๓๒	นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย
๓๓	นายชยวนนท์ โชคเฉลิม	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๔	นางสาวอัยลักษณ์ ธีระพรกิตติกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
๓๕	นายรุ่งชัย สีลากกลาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
๓๖	นางสาวลลอรรัตน์ ตาทา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
๓๗	นางสาวสริน สร้อยสูงเนิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น
๓๘	นางสาวพัชริดา ภูบึง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
๓๙	นางสาวเบญญาภา ทวีทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา
๔๐	นายเกรียงศักดิ์ บุญชู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๔๑	นายสมประสงค์ แสงลี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๔๒	นายรุ่งชัย สีลากกลาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น


 (นางอุบล มากอง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาณิชยกรรมที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)

๔๓	นางสาวชัชชา อุทุมภา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
๔๔	นายธีรชัย เขียวชาญศิลป์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๔๕	นางสาวอรอนงค์ แสงอ่อน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
๔๖	ว่าที่ร.ต.วิฑิต ปริญญาวิชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
๔๗	นางสาวกฤตญกร อยู่โสนะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
๔๘	นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
๔๙	นางปิยพร บุญเยี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
๕๐	ว่าที่ร้อยตรีอิสระพงศ์ ไตรศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาณิชยกรรมที่ ๕ จังหวัดสงขลา

๕๑	นายพิชญ์ ยอดแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๒	นายสหรัฐ ตัดสายชล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
๕๓	นางสาวอรอุมา ทองพรหมดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔	นางสาวชนิดา พรหมศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๕	นางสาววิไลพร กลาย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
๕๖	นางสาวนวลภา วิลาดลัด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๗	นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๘	นายสันติ แก้อินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง เศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๕๙	นายธีรยุทธ มีลาภ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๖๐	นายวิรัตน์ จิวตัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากาณิชยกรรมผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
๖๑	นายชัยวัฒน์ บุญพัฒน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

(นางอุบล มากอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาณิชยกรรมที่ ๓

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (ต่อ)			
๖๒	นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
๖๓	นางสาวกัญญาณาด ช่างสาน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
๖๔	นางกนกวรรณ คู่พงศกร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
๖๕	นางสาวรัชณี นิตยกุลวงศ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
๖๖	นางสาวดวงฤทัย เมืองน้อย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖๗	นางสาวพัชรีย์ ศรีนาวา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดตรัง
๖๘	นางสาวปวีณา ฉัตรเทียนชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
๖๙	นางจิรภา วิราภรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
๗๐	นางสาวรัชนีกร แสงเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง เศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๗๑	นางสาวชนิษฐา คงดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่			
๗๒	นางสาวชนิสรา รอดไพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
๗๓	นางสาวมัทนาวดี หัตยานนท์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ : ๑. ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ สแกน QR CODE เข้าร่วมกลุ่มไลน์
“คก.วิจัย (ระดับ ๑ ความรู้พื้นฐาน)”



(นางอุบล มากอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓
จังหวัดระยอง